



ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ ๐๑๔ /๒๕๖๔

เรื่อง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐

ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ สมาคมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชน และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา กำหนดจัดการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ภายใต้หัวข้อ “University Engagement” ในระหว่างวันที่ ๓๐ กรกฎาคม - ๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีนำเสนอผลงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม

ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอประกาศผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ ดังนี้

๑. ผลงานทางวิชาการ ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ จำนวน ๑๗ ผลงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)
๒. ผลงานทางวิชาการ ระดับปริญญาตรี ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอภาคบรรยายในการประชุมวิชาการการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐ จำนวน ๔๑ ผลงาน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้)

เจ้าของผลงานสามารถดาวน์โหลดหนังสือตอบรับและคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิได้จากระบบลงทะเบียนออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และเจ้าของผลงานยืนยันการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน โดยชำระค่าลงทะเบียนไม่เกินวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

การมอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำเสนอผลงานภาคบรรยาย จำแนกตามระดับคะแนนคุณภาพของบทความฉบับเต็ม และบทความฉบับสมบูรณ์ที่ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิแล้วจะได้รับการเผยแพร่ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการ (e-Proceedings) ทั้งนี้ การตัดสินใจของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปาริฉัตร ตู้ดำ)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แนบท้ายประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
เรื่อง ผลงานทางวิชาการที่ได้รับการพิจารณาให้นำเสนอภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการ
การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและสังคม ระดับชาติ ครั้งที่ ๒๐
ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

ระดับสูงกว่าปริญญาตรี

ลำดับ	ผู้ส่งผลงาน	ชื่อบทความ
๑	ผศ.ดร.ณัฐตากานต์ พยัคฆา	“ผ้าฝ้ายทอผสมขนแกะ” เสียงเล่าขานวิถีชีวิตของบ้านห้วยหอม
๒	นายสิทธิโชค อุบลขาว	ประสิทธิภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีอาญาในชั้นสอบสวน
๓	นายกฤษฎา ขาวเรือง	มาตรการทางกฎหมายเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษาภาคบังคับ
๔	อ.พลสยาม สุนทรสนิท	จากตำนานภูบ่อบิดที่เชื่อมโยงถึงสวนสาธารณะกุดป่อง ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย
๕	นางสาวศิริรัฐ สมสาร	การพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วยกระบวนการมีส่วนร่วม บ้านหินสอ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลาบ่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๖	อ.ดร.เครือวัลย์ มาลาศรี	การพัฒนาตนเองในสถานการณ์ระบาด กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรชาวทับทิมชุมแพ บ้านโนนอุดม อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น
๗	นางสาวสุกัญญา บุอีดำ	การรับรู้ความเสี่ยงทางสุขภาพของคนชายแดนไทย - มาเลเซีย
๘	อ.ดร.วรพล หนูนุ่น	ประสิทธิผลของการสวดมนต์เพื่อช่วยในการนอนหลับของผู้สูงอายุ
๙	อ.ดร.วรพล หนูนุ่น	การพัฒนานวัตกรรมเครื่องฆ่าเชื้อโรคด้วยแสงยูวีแบบเคลื่อนที่ ต้นทุนต่ำ และปลอดภัย
๑๐	นายอรรถพล อูษามาลัยเวท	แนวทางพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้กฎหมายพิเศษในการแสวงหาข้อเท็จจริงและ การพิสูจน์รวบรวมพยานหลักฐานในการสอบสวนคดีความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘
๑๑	นายโอรสสา สุวรรณชาติรี	ความสำคัญการได้รับประกันตัวของผู้กระทำความผิดในกระบวนการยุติธรรมทางอาญา
๑๒	อ.ดร.พีรพัฒน์ โกศลศักดิ์สกุล	การจัดการน้ำท่วมน้ำแล้งในลุ่มน้ำย่อยคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
๑๓	อ.ดร.ตายุติน อูสมาน	การสร้างรูปแบบของสวัสดิการสังคมในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
๑๔	อ.ดร.ยุทธนา กาเต็ม	รายวิชา“สัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน” : การสะท้อนคิดปัญหาจากชั้นเรียนสู่ แนวทางการปรับปรุงการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วม
๑๕	นายคณิศร หลางหวอด	การใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่รัฐต่อการวิสามัญคนร้าย
๑๖	อ.สุไลมาน หะโม	กองทุนซารีกัตกำปงบนฐานประชาธิปไตยแบบปรึกษาหารือ
๑๗	นางสาวปัทมา นวประภากุล	มาตรการทางกฎหมายในการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ระดับปริญญาตรี

ลำดับ	ผู้ส่งผลงาน	ชื่อบทความ
๑	นางสาววาทีณี หลีปุม	อัตลักษณ์ภูมิปัญญากับการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน กรณีศึกษา : ภูมิปัญญาการทำกรรณชุมชนบ้านนา ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๒	นางสาวสุธาทิพย์ จันทมาศ	ประเพณีสองศาสนาในสังคมพหุวัฒนธรรมกับการเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรณีศึกษา : ชุมชนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
๓	นางสาวอรรณรส แต่งอุดม	การบริหารจัดการ การผลิต และการตลาดสินค้าการเกษตรภายใต้โครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
๔	นางสาวเบญจมาศ ดิวงษ์	นวัตกรรมสร้างรายได้สู่ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บ้านหินสอ หมู่ที่ ๖ ตำบลปลาป่า อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย
๕	นางสาวโอบนิธิ จันธะเมธิ	การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกล้วยและช่องทางการตลาดสำหรับผู้บริโภคยุคใหม่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยฝักกูด หมู่ที่ ๘ ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย
๖	นายจอมภพ บุญทิพย์จำปา	คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนบ้านสายลำโพงเหนือ หมู่ ๖ ตำบลสายลำโพงเหนือ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
๗	นางสาวภัทรกัญย์ พรหมเกตุ	แนวทางการพัฒนาภาพชุมชนบ้านควนซี้แรด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๘	นางสาวจิตรรัตน์ รักรวงศ์	การประยุกต์ใช้น้ำหมักชีวภาพหอยเชอร์รี่ในการบำรุงผิวหน้าอย่างพารา
๙	นางสาวอรโพธิณีย์ ร่มเย็น	Banana Wax นวัตกรรมชุมชนจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
๑๐	นางสาวอริญา วิเศษคำ	ปฏิบัติการในชีวิตประจำวันของคนจนเมืองในการเดินทางภายใต้ความเหลื่อมล้ำของบริการขนส่งสาธารณะในกรุงเทพฯ
๑๑	นางสาวธัญชนก เกตุเพชร	การสร้างอัตลักษณ์ชาติพันธุ์ “อาหารลาวเวียง” ในบริบทการท่องเที่ยว ของชุมชนบ้านหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุดรธานี
๑๒	นางสาวจิราภรณ์ ไพรเถื่อน	“ความเป็นอื่น” และการเข้าถึงสวัสดิการทางสังคมของแรงงานข้ามชาติชาวเมียนมา ที่ถูกกฎหมายในสถานการณ์โควิด-๑๙
๑๓	นางสาวอภินันท์ กาวินชัย	การเข้าถึงหลักประกันสุขภาพและการปรับตัวของแรงงานข้ามชาติหญิงที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-๑๙
๑๔	นางสาวพิชญา ชัดสี	การสร้างภาพตัวแทน “เกาหลีส” ในรานคาเฟ่ในเมืองพิษณุโลก
๑๕	นายบรรสรพร เปรมปรีก	การสร้างวัฒนธรรม “คราฟต์เบียร์” และกลยุทธ์การตลาดของผู้ผลิตและผู้บริโภคในเมืองพิษณุโลกและเมืองแพร่
๑๖	นางสาวพิชญาภรณ์ เขยชม	การดำเนินกิจกรรมทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลเพื่อการจัดสวัสดิการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในชุมชน กรณีศึกษา ตำบลลำแดง อำเภอลำสนธิ จังหวัดสงขลา
๑๗	นางสาววิจิตรา จำฝั่งใจ	การจัดสวัสดิการชุมชนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางทางสังคมในช่วงสถานการณ์โควิด-๑๙ กรณีศึกษา ศูนย์บ่มเพาะสงขลาพึ่งพาตนเอง
๑๘	นายคมกริช เรือนเป็ง	รูปแบบการดำเนินงานของคณะทำงานปกป้องคุ้มครองเด็กและเยาวชนเปราะบางในพื้นที่ตำบลหัวฝาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
๑๙	นางสาวปิยฉัตร การบรรจง	การเสริมสร้างความเป็นพลเมืองจิตสาธารณะสำหรับเด็กและเยาวชน บ้านคอกวัว หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
๒๐	นางสาวสิรินญา เพ็ญสูงเนิน	แนวทางการสืบทอดภูมิปัญญารำโชนสำหรับเด็กและเยาวชนบ้านเปละเปลือ ตำบลดอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
๒๑	นางสาวกัญญารัตน์ ม่มกลาง	แนวทางการฟื้นฟูของเล่นพื้นบ้านของชุมชนและนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีสุข (ศุภราชภูร์สามัคคี) ตำบลดอนขมพู อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

ระดับปริญญาตรี

ลำดับ	ผู้ส่งผลงาน	ชื่อบทความ
๒๒	นางสาวสมฤดี ชมขุนทด	แนวทางการพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยโรงเรียนบ้านเลี้ยงเด็กเลิศสวัสดิ์ LSCD ตำบลตลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมา
๒๓	นางสาวณมล จันทะราช	การจัดการขยะมูลฝอยและการปรับตัวของชุมชนในสถานที่กำจัดขยะ กรณีศึกษา บ้านโคกสว่างและสถานที่กำจัดขยะโคกช้างให้ เทศบาลเมืองเลย จังหวัดเลย
๒๔	นางสาวกณกพิชญ์ วัชชุม	การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม (dào đức) ให้แก่เยาวชนเวียดนามผ่านแบบเรียนวิชาคุณธรรมและจริยธรรม (dào đức) ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
๒๕	นางสาวพิมพ์วีณ์ อนุสุริยา	การนำเสนอข่าวของสำนักประชาสัมพันธ์เขต ๑ จังหวัดขอนแก่น : บทวิเคราะห์จากการประชุมศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ (IOC) (Teleconference)
๒๖	นางสาวณัฐธิดา สำรวมรัมย์	นักศึกษาอินโดนีเซียในมหาวิทยาลัยขอนแก่น : มาตรการ ผลกระทบและการปรับตัวในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙
๒๗	นางสาวกุลภัสสร คำหนูไทย	วิเคราะห์หนังสืออนารีเรื่องนามผ่านแนวคิดสตรีนิยมและเพศภาวะที่เผยแพร่ในสมัยรัชกาลที่ ๖
๒๘	นางสาวกานต์พิชชา จุลศรีไคว้ล	การศึกษาขบวนการเคลื่อนไหวของกลุ่มนักเรียนแล้ว
๒๙	นางสาวเมทิตี เหมือนเพชร	การส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุอย่างมีส่วนร่วม บ้านวังอิทก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๓๐	นางสาวพรนภัส นิมทอง	แนวทางการจัดการขยะในครัวเรือนอย่างมีส่วนร่วม ชุมชนบ้านยมราช ตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
๓๑	นางสาวปรวรรณ พูนทองกลาง	แนวทางส่งเสริมการอ่านหนังสือของผู้สูงอายุเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยบ้านกรูด ตำบลช้างทอง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
๓๒	นายภูมิตร์ตัน บิลคาเตอร์	ปัจจัยความสำเร็จการเป็นต้นแบบการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลการบริหารจัดการที่ดี กรณีศึกษาเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเตา จังหวัดสงขลา
๓๓	นางสาวศิริรัตน์ อินนาราชภูร์	แนวคิดชาตินิยมของหม่องทินอ่อง ผ่านงานเขียนประวัติศาสตร์พม่า
๓๔	นางสาวมาริษา รักษากิจ	รูปแบบกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา
๓๕	นางสาวณศรสา สวยดี	ปัจจัยความสำเร็จการจัดการธุรกิจชุมชน กรณีศึกษากลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์บ้านนาออก ตำบลสิงห์หม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
๓๖	นางทิพาพร ชูพุ่ม	การมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะของชาวบ้านในชุมชนแหลมสนอ่อน ตำบลบ่อยาง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๓๗	นางสาวนิษฐา จันท์เกิด	วัฒนธรรมการทำงานในร้านกาแฟ
๓๘	นายสิทธิพันธ์ จันนวัน	วิทยุชุมชนกับบทบาททางการเมืองของขบวนการประชาชน กรณีศึกษา สถานีวิทยุ FM ๙๗.๕ เมกกะเฮิร์ต “วิทยุชุมชนคนรักอุดร” จังหวัดอุดรธานี
๓๙	นายณภัทรภณ กงชุย	ศักยภาพของชุมชนต่อการยกระดับสู่การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาตำบลนาजू อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย
๔๐	นางสาวณัชชา เกตมาศ	การปรับตัวของผู้ประกอบการในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ กรณีศึกษาตลาดกิมหยง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
๔๑	นางสาวปฐมมาตี ชูศรี	มองตลาดกิมหยงผ่านสายตาแม่ค้า : จากยุครุ่งเรืองสู่ยุคโรยรา และการปรับตัวสู่ยุค New Normal

แบบประเมินบทความฉบับเต็ม

หัวข้อการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑. ชื่อเรื่อง บทคัดย่อ คำสำคัญ	๕	
๒. ความชัดเจนของวัตถุประสงค์	๕	
๓. ความคิดริเริ่ม ประเด็นปัญหาของเรื่องที่ศึกษา	๑๐	
๔. การทบทวนวรรณกรรม กรอบแนวคิดที่ใช้ในการศึกษา	๑๐	
๕. ระเบียบวิธีวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล ความน่าเชื่อถือของข้อมูล	๑๕	
๖. ผลการศึกษา	๑๐	
๗. การสรุปผลและอภิปรายผล	๑๐	
๘. ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษา คุณค่าทางวิชาการหรือทางสังคม	๑๕	
๙. การใช้ภาษาและรูปแบบของบทความเป็นไปตามที่กำหนด	๑๐	
๑๐. การอ้างอิง	๑๐	
คะแนนรวม	๑๐๐	
ข้อเสนอแนะ :		

ระดับคุณภาพของบทความฉบับเต็ม

- ระดับพอใช้ (๐-๕๘ คะแนน) ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย
- ระดับชมเชย (๖๐-๖๙ คะแนน) ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับชมเชย
- ระดับดี (๗๐-๗๙ คะแนน) ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดี
- ระดับดีมาก (๘๐-๘๙ คะแนน) ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีมาก
- ระดับดีเด่น (๙๐-๑๐๐ คะแนน) ได้รับเกียรติบัตรผู้เข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบบรรยาย ระดับดีเด่น

ความเห็นของผู้ประเมินบทความ

- สมควรตีพิมพ์ลงใน e-Proceedings โดยไม่ต้องมีการปรับแก้
- สมควรตีพิมพ์ลงใน e-Proceedings โดยปรับแก้ตามข้อเสนอแนะ
- ไม่สมควรตีพิมพ์ลงใน e-Proceedings